

**KIẾN XƯƠNG CẢN TẬN DỤNG...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Chiều ngày 4/6, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kiến Xương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành dự hội nghị.

Dự kiến, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trong ba ngày, từ 28 - 30/6/2020. Thời điểm này, các công việc chuẩn bị cho Đại hội đang được khẩn trương thực hiện. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của huyện trong nhiệm kỳ qua; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; trong đó, chú trọng các

nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Dự thảo Báo cáo chính trị đã được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện và ý kiến tham gia của các sở, ngành.

Tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, các đại biểu đề nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội của huyện cần vụ nghiên cứu, đánh giá rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đề ra định hướng phát triển phù hợp trong những năm tới; chú trọng phát triển kinh tế từ 3 trụ cột nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy lợi thế từ các mô hình sản cơ, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp hàng hóa, tạo ra chuỗi liên kết trong sản xuất; khai thác tiềm năng để phát triển thủy sản; khôi phục và phát triển các nghề và làng nghề truyền thống, xây dựng thương hiệu bền vững cho các sản phẩm: chàm bạc Đông

Xâm, mấm cáy Hồng Tiến, mây tre đan; phát triển thương mại; dịch vụ, thu hút đầu tư và phát triển các doanh nghiệp chủ lực; đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối. Các đại biểu cũng đề nghị điều chỉnh lại các số liệu, chỉ tiêu trong dự thảo Báo cáo; chọn những nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá phát triển cho phù hợp tình hình thực tế của địa phương, xu hướng phát triển của tỉnh...

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội của huyện cần vụ nghiên cứu, đánh giá rõ tiềm năng, thế mạnh của địa phương để đề ra định hướng phát triển phù hợp trong những năm tới; chú trọng phát triển kinh tế từ 3 trụ cột nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát huy lợi thế từ các mô hình sản cơ, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất phát triển nông nghiệp hàng hóa, tạo ra chuỗi liên kết trong sản xuất; khai thác tiềm năng để phát triển thủy sản; khôi phục và phát triển các nghề và làng nghề truyền thống, xây dựng thương hiệu bền vững cho các sản phẩm: chàm bạc Đông

làm việc, tinh chiến đấu của cấp ủy huyện trong nhiệm kỳ qua; chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện cần nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá phát triển với lộ trình, mục tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong dự thảo Báo cáo chính trị cần rà soát, điều chỉnh lại một số nội dung, số liệu cho phù hợp. Chủ đề của Đại hội cần ngắn gọn, rõ nét hơn, nêu bật phương châm hành động, phương châm phát triển, phương châm phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân Kiến Xương trong nhiệm kỳ tới. Phần mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới cần xác định lại mục tiêu tổng quát bảo đảm sự xuyên suốt; tiếp tục hoàn thiện sắp xếp lại hệ thống chỉ tiêu, chỉ rõ những giải pháp cụ thể quyết tâm phấn đấu; đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá phát triển để làm sao phải tạo ra sự chuyển biến mới cho huyện.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: So

với các địa phương khác, Kiến Xương là huyện khó khăn, không có những tiềm năng, lợi thế rõ rệt, xét về bình diện chung kinh tế vẫn phát triển thấp hơn so với bình quân chung của tỉnh. Vì vậy, trên cơ sở đánh giá rõ những lợi thế, những thuận lợi, khó khăn của địa phương, cấp ủy huyện cần nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị hướng đi, cách làm nhằm phát huy được những tiềm năng của địa phương, những giá trị đã là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân Kiến Xương để tạo ra giá trị mới; quan trọng nhất là phải tận dụng được tất cả những lợi thế, nhất là những giá trị sẵn có từ nông nghiệp; chú trọng đổi mới, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, phát huy nguồn lực về con người... trở thành phương châm hành động thống nhất trong toàn Đảng bộ, đưa huyện Kiến Xương “đúng qua chính mình”, tạo ra bước phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kiến Xương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

**MANH CƯỜNG**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Sáng ngày 4/6, UBND tỉnh họp nghe Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện quy hoạch các khu chức năng trong Khu kinh tế Thái Bình; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình thực hiện dự án xây dựng Đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và đại diện các nhà đầu tư dự họp.

Theo đó án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu kinh tế có 24 phân khu khu công nghiệp, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Đến nay, UBND tỉnh đã có văn

bản chấp thuận cho 15 nhà tài trợ lập quy hoạch triển khai lập 18 quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 của khu công nghiệp, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ. Trong đó, có 8 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 của khu công nghiệp, khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ được UBND tỉnh cho phép tài trợ sản phẩm quy hoạch và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý thực hiện thí điểm xét chọn là nhà đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch phân khu và tài trợ sản phẩm quy hoạch chi tiết, đồng thời làm căn cứ lựa chọn nhà đầu tư đối với các phân khu trong Khu kinh tế. Hiện các nhà tài trợ, đơn vị tư vấn đang tập trung thực hiện và đẩy nhanh tiến độ các bước lập đồ án quy hoạch.

Tại cuộc họp, đại diện các nhà tài trợ quy hoạch đã thông tin cụ thể kết quả thực hiện và đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh việc lập đồ án quy hoạch. Các đại biểu đã phát biểu làm rõ

những vấn đề cần giải quyết, đề xuất giải pháp đẩy nhanh các bước quy trình hoàn thiện lập đồ án quy hoạch và sớm động thổ thực hiện một số khu chức năng trong thời gian tới.

Kết luận về tiến độ triển khai thực hiện lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 một số khu chức năng trong Khu kinh tế, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và nhà tài trợ, đơn vị tư vấn phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 một số khu chức năng trong Khu kinh tế và đúng quy trình tu, thủ tục trước khi trình UBND tỉnh xem xét thông qua. Sau khi đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng tham mưu UBND tỉnh xem xét cho phép nhà đầu tư lập dự án đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Giao đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ

tịch UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện lập quy hoạch và lập dự án đầu tư; lựa chọn đơn vị đủ điều kiện tổ chức động thổ xây dựng hạ tầng trong công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các sở, ngành, địa phương phối hợp với nhà đầu tư có giải pháp đẩy nhanh tiến độ đo đạc, giải phóng mặt bằng đối với dự án lựa chọn khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà đầu tư hạ tầng chủ động thu hút nhà đầu tư chủ cấp vào các phân khu chức năng. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức ngay việc rà soát lại các quy hoạch, phát hiện những bất cập, hạn chế của các quy hoạch phân khu chức năng, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điều chỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tuân thủ quy hoạch chung của Khu kinh tế. Hàng tháng, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện lập quy hoạch các khu

chức năng trong Khu kinh tế và đề xuất giải pháp thúc đẩy thực hiện nhanh hơn nữa; tham mưu UBND tỉnh thành lập tổ giúp việc tháo gỡ khó khăn, triển khai nhanh dự án là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Đối với dự án đầu tư xây dựng Đền thờ mẹ Việt Nam anh hùng có tổng mức đầu tư hơn 92 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước kết hợp với xã hội hóa. Để sớm khởi công công trình quan trọng này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, các sở, ngành chức năng tập trung hoàn thành các thủ tục, quy trình đầu tư xây dựng, tham mưu bố trí, huy động nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các hạng mục công trình theo thiết kế được phê duyệt.

**KHẮC DUẤN**

**HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN...**

*(Tiếp theo trang 1)*

diễn biến mới về an ninh chính trị Bình Đông thời gian gần đây.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các đồng chí báo cáo viên tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.

Tập trung tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành thời gian qua. Tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp trong

thời gian tới; kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhất là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp cấp ủy đoàn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chú trọng tuyên truyền về các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh và của các ngành; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an

toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng, chống lụt, bão; công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó nhấn mạnh thành công của Việt Nam, các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước và các biện pháp khôi phục kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát; đồng thời, nhấn mạnh quan điểm không được lơ là, chủ quan - nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp; tuyên truyền về kỷ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chủ động trong công tác tuyên truyền trên cơ sở những định hướng và nội dung tại hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện; đồng thời, tích cực, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; phản ánh tình hình theo phân cấp.

**TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Để chủ động phòng, chống úng trong mùa mưa bão và phục vụ sản xuất nông nghiệp, phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

**1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:**

- Xây dựng Đề án công tác thủy lợi phục vụ tưới tiêu vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 và chủ động triển khai Đề án tới Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV KCTCTL Bắc Thái Bình, Công ty TNHH MTV KCTCTL Nam Thái Bình để tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phục vụ sản xuất, phòng, chống thiên tai của Công ty TNHH MTV KCTCTL Bắc Thái Bình, Công ty TNHH MTV KCTCTL Nam Thái Bình; Công ty TNHH MTV KCTCTL Bắc Thái Bình, Công ty TNHH MTV KCTCTL Nam Thái Bình; Công ty TNHH MTV KCTCTL Bắc Thái Bình; Công ty TNHH MTV KCTCTL Nam Thái Bình định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; Công ty TNHH MTV KCTCTL Bắc Thái Bình, Công ty TNHH MTV KCTCTL Nam Thái Bình trong quá trình vận hành công trình tưới tiêu.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm

2020, lấy phòng úng là chính; xây dựng cụ thể phương án điều tiết nước trong suốt vụ Mùa, vụ Đông năm 2020 và tổ chức triển khai đến các địa phương.

- Thực hiện nghiêm các quy trình, quy phạm trong việc đóng mố cống dưới đê, cống đập nội đồng, các trạm bơm tưới tiêu theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành; kiểm soát chặt chẽ mực nước trong hệ thống ở mức phù hợp đặc biệt trước kỳ triều lũng, khi lúa mới gieo cấy, để phòng những trận mưa lớn gây ngập úng.

- Khẩn trương hoàn thành công tác tu bổ, sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi phục vụ chống úng vụ Mùa, thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2020.

- Thường xuyên giải phóng dòng chảy trên các sông trực và tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc hệ thống các công trình thủy lợi được giao quản lý, khai thác; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm

về công trình thủy lợi ngay từ khi vi phạm mới phát sinh; kịp thời kiến nghị tới cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý, xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các vi phạm xảy ra thuộc phạm vi quản lý.

- Định kỳ kiểm tra các thiết bị máy bơm, thiết bị đóng mố, cánh cổng, máy đóng mố, máy bơm điện, tu bị, điện, máy phát điện dự phòng; phát hiện sớm các hư hỏng, đề xuất sửa chữa kịp thời, sẵn sàng chống úng trong các trường hợp bất lợi do mưa lớn gây ra.

**3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:**

- Tuyên truyền các tổ chức, cá nhân bảo vệ công trình thủy lợi thấy được tầm quan trọng của hệ thống công trình thủy lợi nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và dân sinh.

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Kinh tế thành phố chủ động xây dựng phương án chống úng cho các vùng trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV KCTCTL Bắc Thái Bình, Công ty TNHH MTV KCTCTL Nam Thái Bình trong quá trình vận hành công trình tưới tiêu.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện công tác tu bổ, sửa

chữa, nâng cấp công trình thủy lợi thuộc trách nhiệm quản lý, thời gian hoàn thành trước ngày 02/6/2020; giao Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các Hợp tác xã nông nghiệp thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện các biện pháp cần thiết khôi phục hiện trạng ban đầu, bảo đảm an toàn cho công trình thủy lợi; chủ động điều hành tiêu nước đê mố những vùng có địa hình thấp; chú trọng việc tu sửa, bảo vệ, đóng mố cống tiêu hợp lý để tiêu thoát nước nhanh khi có mưa, bão xảy ra và nhanh chóng huy động mọi nguồn lực, phương tiện để triển khai biện pháp chống úng từng vùng.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về các vi phạm pháp luật bảo vệ công trình thủy lợi xảy ra trên địa bàn quản lý.

**4. Công ty Điện lực Thái Bình:**

- Thường xuyên kiểm tra công trình điện tại các trạm bơm, công trình đầu mố; duy tu, nâng cấp lưới điện, xử lý các tồn tại trên đường dây, đặc biệt là đường dây cấp điện cho các trạm bơm tiêu để chủ động vận hành và bảo đảm an toàn công trình.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV KCTCTL Bắc Thái Bình, Công ty TNHH MTV KCTCTL Nam Thái Bình và các đơn vị thủy nông trên địa bàn tỉnh nắm bắt nhu cầu sử dụng điện trong từng giai đoạn của thời vụ; xây dựng phương án bảo đảm cung cấp đủ điện, liên tục để các trạm bơm vận hành bơm tiêu ứng kịp thời khi có mưa úng xảy ra.

**5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông:**

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống úng để bảo đảm sản xuất hiệu quả.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Công ty TNHH MTV KCTCTL Bắc Thái Bình, Công ty TNHH MTV KCTCTL Nam Thái Bình định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhận Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện.

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa XXVII được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXVIII. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiên Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm (giá so sánh năm 2010) tăng 15% trở lên; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 10%/năm trở lên; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 18.420 tỷ đồng; tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn (không tính tiền thu sử dụng đất) đạt 12%/năm trở lên. Đến năm 2025: tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 80% trở lên trong cơ cấu kinh tế; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động có việc làm giảm còn 22%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 30% trở lên; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên; 100% trường mầm non, tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 78 triệu đồng; giảm 1/3 quy mô hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025; có từ 93% trở lên gia đình, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt 20% trở lên, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 80%. Hàng năm 90% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; cơ quan chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xếp loại tốt đạt 90% trở lên.

**HUYỆN ỦY VŨ THƯ...**

*(Tiếp theo trang 1)*

phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân về Đại hội.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, cơ quan tuyên truyền đã đóng góp ý kiến về một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và mong muốn thời gian tới tiếp tục có sự tăng cường phối hợp giữa địa phương với các cơ quan báo chí, tuyên truyền để góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ huyện tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

**THÀNH PHỐ Không để tái diễn vi phạm về trật tự đô thị**

Chiều ngày 4/6, UBND thành phố Thái Bình họp triển khai các biện pháp tăng cường bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh môi trường.

Hiện nay, tình trạng tái vi phạm về dựng mái che, mái vẩy, bạt che, ô che; lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để làm hàng quán bán hàng hóa; để xe máy, đầu đố xe ô tô, bỏ rác thải sinh hoạt, tập kết vật liệu xây dựng không đúng quy định... đang diễn ra phổ biến tại hầu hết các tuyến phố, khu dân cư, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên địa bàn thành phố.

Để lập lại trật tự đô thị, ATGT, vệ sinh môi trường, không tái diễn tình trạng vi phạm trên địa bàn, UBND thành phố yêu cầu các phường, xã xây dựng kế hoạch, huy động các lực lượng đồng loạt ra quân từ ngày 5 - 9/6. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là tại các tuyến phố chính, khu vực quảng trường, công viên; các quán bán hàng, nước rửa, nước giặt khát tai vỉa hè vào buổi tối. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức lực lượng thường xuyên thực hiện vận động, nhắc nhở, tuần tra, xử lý các trường hợp tái vi phạm, duy trì hiệu quả những kết quả đạt được.

**MINH NGUYỆT**

**Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa**

**LTS: Ngày 2 tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2629/UBND-KTGT về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Nội dung như sau:**

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 175/UBATGTQG ngày 29/5/2020 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; để phục vụ tốt nhu cầu đi lại tại các bến khách ngang sông của nhân dân và bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Bình, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình và trên các phương tiện thông tin đại chúng những quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện, người điều khiển phương tiện thủy nội địa, quy định về trang bị áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên các phương tiện vận tải khách ngang sông, các phương tiện thủy loại nhỏ, quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải thủy nội địa để nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.

2. Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố:

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 28/5/2020; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra an toàn giao thông các bến khách ngang sông, kiên quyết xử lý các chủ bến vi phạm các quy định về an toàn; thông tin, hướng dẫn và tổ chức ký cam kết với các chủ phương tiện thủy, chủ bến khách ngang sông thực hiện đúng quy định của pháp luật về vận chuyển khách ngang sông, không chở quá số người quy định, phải trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh...

- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

3. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông; Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng cảnh sát, công an các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố để kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát địa giao thông đường thủy tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm đối với phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; xử lý nghiêm đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện hoạt động đối với các loại phương tiện: Không có động cơ trong tải toàn phần từ 01 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người. Kiểm tra, xử lý các phương tiện chở quá số người được phép chở trên phương tiện thủy nội địa.

Nhận Công văn này, yêu cầu các sở, ngành, các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện.